



ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **เดลินิวส์** ปีที่ **55** ฉบับที่ **25050** หน้า **3**

Col.Inch : 23.56 Ad Value : 51.832 PRValua (x3) : 155,496

ปฏิรูปสวส.ตั้งงบ 5 ปี 2.8 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากภัยพิบัติ ซึ่งต้องทำไปพร้อมกันทั้งเรื่องป่า ทะเล น้ำ และขยะ โดยการดำเนินการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือและเห็นตรงกันกับทีมงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรฯ เป็นประธาน เห็นตรงกันว่า 3 สิ่งแรก ที่ต้องรีบปรับปรุงแนวทางการทำงานใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การปรับปรุงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานระหว่างกระทรวง และการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าไปได้ตามเป้าหมาย

นายรอยล กล่าวอีกว่า ในด้านการบริหารจัดการข้อมูล การประเมิน และติดตามผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการทำงานร่วมกันกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เรียกว่าการใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมทั้งเน้นการทำงาน

ร่วมกันกับภาคประชาสังคมชุมชนในพื้นที่เป็นหลักเรื่องการปลูกป่า 3 ประเภท ที่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องมีป่าในเมืองร้อยละ 10 มีป่าเศรษฐกิจหรือป่าที่ชุมชนใช้ทำกินร้อยละ 13 และมีป่าอนุรักษ์อีกร้อยละ 32 รวมแล้วจะต้องมีพื้นที่ป่าทั้งหมดร้อยละ 55 จากพื้นที่ประเทศไทยที่มีจำนวน 5.2 แสนตร.กม.คิดเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 2.8 แสนตร.กม. ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้วางเป้าหมายใน 5 ปีแรก สำหรับโครงการพัฒนาป่าในเมือง ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว คือ โครงการทุ่งบางกระบือ จ.สมุทรปราการ มีขนาดพื้นที่รวมกันกว่า 1.2 หมื่นไร่ ซึ่งรัชกาลที่ 9 ท่านทรงทำไว้ หากดำเนินการสำเร็จจะได้ชื่อว่าเป็นป่าในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งนี้แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ที่สามารถประมาณการได้ จำนวน 28,580.48 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นปฏิรูปบางประเด็นที่ไม่ได้กำหนดวงเงิน ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมตามกิจกรรมการปฏิรูปต่อไป.